



คิดสักนิด...สะกิดใจ

“คุณคือพระเยซูที่อยู่ข้างๆเขา...เขาคือพระเยซูที่อยู่ข้างๆคุณ”

ผณยังคงตกต่อไปอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจได้ว่ายังอีกหลายวันแน่ๆที่จะยังตกต่อไปและจะยิ่งหนักกว่าเดิมด้วย หลายคนเมื่อเจออะเจอกับสายฝน ก็ให้ได้พบกับความรู้สึกภายในห้วงลึกของจิตใจของตนหลากหลายความรู้สึกเช่นกัน บ้างก็ทำให้หวนคิดถึงสายฝนชุ่มฉ่ำ...เล่นน้ำฝนกันสนุกสนาน อย่างกับงานสงกรานต์ก็ไม่ปาน บ้างก็มีความรู้สึกขยะแยะ เพราะเมื่อสายฝนโปรยลงมา ก็ทำให้พื้นนั้นเฉอะแฉะมีน้ำค่าน้ำโคลนดำดำกระเซ็นสาตมาถึงตัว บางคนถึงกับต้องร้อง “ยี้...” เพราะกลัวเประอะเปื้อน กลัวเปียกปอนไป

มีผู้คนไม่น้อยที่เมื่อเห็นสายฝนแล้ว...ก็ให้สัมผัสกับร่องรอยของความปวดร้าวลึกลึกในจิตใจของตน พบกับความอ้างว้างท่ามกลางสังคมที่ซวักไขว้ไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหน้าตา แต่ก็ไม่พบมิตรภาพแท้จริงกันสักเท่าไร บางคนยังพบ ยังจมอยู่ในห้วงความรู้สึกปวดร้าว ก็ยิ่งรู้สึกด้อยค่าลงไปทุกทีทุกที

“ความอ้างว้างโดดเดี่ยว” เป็นดังเพื่อนสนิทที่เกาะกุมจิตใจเราทุกคน ไม่เว้นใครเลยทุกคนล้วนต้องการ **“มิตรแท้ที่พร้อมอยู่ข้างๆ”** ที่พร้อมให้ความอบอุ่นหัวใจ...ทุกคนปรารถนาสัปดาห์นี้จึงขอนำเสนอบทเพลง บทเพลงหนึ่งที่ทำให้ความหมาย ให้มุมมองได้ดีมากเกี่ยวกับเรื่อง **“มิตรแท้”** และ **“ความอ้างว้าง”** บทเพลงนี้ชื่อว่า **“คนข้างๆ”** ท่านใดสนใจลองไปหาเปิดฟังดูหรือให้ลูกหลานช่วยหามาให้ฟังดูก็ได้

“คนข้างๆ” บางคนก็...มีแต่เรื่องช่วยๆมาให้ แต่ยังไม่ถึงก็อยู่ข้างๆ หลายครั้งดูเหมือนพบ มิตรคนนี้ที่ไรเราพบแต่เรื่องแย่อยๆ แต่หากเขาเป็นเพื่อนแท้ เป็นคนข้างๆจริงๆของเรา เราจะไม่ยอมปล่อยให้เราเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพัง ตรงกันข้าม เขาจะคอยเป็นกำลังใจ คอยช่วยประคับประคองเราอยู่เสมอจนเราผ่านพ้นความเจ็บปวดครั้งนั้นไปได้

“คนข้างๆ” บางคนอาจจะ...ไม่เคยจูงมือข้ามถนน แต่เป็น “คนข้างๆ” ...ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเสมอ มิตรแท้หลายคนก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างออกหน้าออกตา แต่กำลังใจความเอาใจใส่ของเขาที่มีต่อมิตรนั้นมีพลังที่ชัดเจน และเราก็สัมผัสได้มิใช่หรือ...ฉะนั้นเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ตัดทิ้งมิตรของเรา เราสัมผัสมิตรภาพจากเขาให้ท้องแท้เสียก่อนจะดีกว่าไหม เพราะเขาอาจจะไม่พูดมากมาย แต่กำลังใจที่มีให้...เปี่ยมล้น

สัปดาห์นี้เราสมโภช เราระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้า ผู้เป็น “มิตรแท้” เป็น “คนข้างๆ” พระองค์เสด็จกลับสู่บ้านของพระองค์ ดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ยื่น ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆเราอีกต่อไป “ว่า...น่าเศร้าจัง” เพื่อนคนหนึ่งพูดกับเพื่อนของตนเมื่อต้องแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตน แต่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีมาจะหมดไป ที่ไหนได้... มิตรภาพที่สวยงามที่เราเคยสร้างและผูกพันกับเพื่อนคนเดิม กลับเป็นทุนเดิม ช่วยเรานำมาใช้สร้างมิตรภาพแท้จริงครั้งใหม่กับเพื่อนใหม่ที่เราพบอีกครั้งหนึ่ง

“พระเยซูเจ้า จากเราไปแล้ว น่าเศร้าใจจัง” “แล้วชีวิตฉันจะทำอย่างไรละทีนี้” อาจจะมีเสียงเหล่านี้ในห้วงลึกของจิตใจเรา แต่นี่แหละเป็นโอกาสดีที่เราจะนำความรักที่พระองค์มอบไว้ให้ในชีวิตเรา นำไปมอบ และสร้างให้เกิดมิตรภาพแท้จริงกับเพื่อนพี่น้องคนอื่นๆในโลกต่อไป เพราะ...”คุณคือพระเยซูที่อยู่ข้างๆเขา และเขาก็เขาคือพระเยซูที่อยู่ข้างๆคุณ”

โดย...นกขุนทอง